



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. Q2 ผลผลิตปาล์มออกมากดิ่งราคาตรึงรัฐพร้อมชดเชยประกันรายได้4บาท/กก.	sootinclaimon.com
2. บทบรรณาธิการ: เปิดประเทศสร้างรายได้	แนวหน้า
3. 'ธรรมนัส'ตรวจโครงการประตุระบายน้ำเขื่อนกัน	แนวหน้า
4. หนุนเกษตรกรใช้'HandySense'ยกระดับการผลิตคุณภาพสินค้า	แนวหน้า
5. มกอช.ตีวงเข้มเกษตรกรเข้าใจระบบ PGS พร้อมพัฒนาผู้ตรวจประเมินเบื้องต้น	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
6. 'มนัญญา'ขับเคลื่อนกัญชาเมืองอุทัยพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่	เดลินิวส์
7. กยท.ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดอัดงบเดิหน้ายงแปลงใหญ่	ไทยรัฐ
8. กยท.ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดอัดงบเดิหน้ายงแปลงใหญ่	ไทยรัฐ (กรอบข่าย)
9. จัดแผนรับมือภัยพิบัติด้านเกษตรหน้าฝน	แนวหน้า
10. ผู้ช่วยฯบักป้อม ถอนตัวทีม "แก้ปัญหบบางกลอย" ปมทำชาวบ้านไม่พอใจจาก...	posttoday.com



เปิดประเทศสร้างรายได้

โรคไวรัสโควิด-19 ที่ได้ระบาดทั่วโลก 210 ประเทศ เมื่อต้นปี 2563 ได้สร้างปัญหาต่อภาวะเศรษฐกิจการเงินของโลกใบนี้อย่างรุนแรงยิ่ง ธนาคารโลก (WORLD BANK) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้วิเคราะห์ว่า ผลการระบาดของไวรัสหนักยิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกต้องติดไวรัสมากกว่า 123 ล้านคน และมีคนตายเพราะไวรัสประมาณ 2.8 ล้านคน ยังผลให้ภาวะเศรษฐกิจการเงินของโลกได้รับผลกระทบสูงถึงร้อยละ 15 ซึ่งบางประเทศเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยสูงกว่าร้อยละ 30 ก็มี

สำหรับประเทศไทยนั้น มีรายได้จากการเปิดรับนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ และได้รับผลกระทบเมื่อมีการปิดประเทศก็เดือดร้อนกันทุกฝ่าย แต่ปัจจุบันโลกมีวัคซีนคิดป้องกันไวรัสนี้ได้แล้ว เป็นที่คาดหมายว่าอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว จะได้รับการฟื้นฟูกลับมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 นี้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเปิดประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ด้วยความเชื่อมั่นว่าระบบการสาธารณสุขของไทยที่ได้รับการยกย่องไปทั่วโลกในปัจจุบันนี้จะทำให้ประเทศกลายเป็น MEDICAL HUB หมายเลขหนึ่งของโลก ไปพร้อมๆ กับการก้าวไปสู่ประเทศที่เป็น WORLD BEST DESTINATION อย่างมั่นคงในปี 2564 และปีหน้า 2565 อย่างไรก็ดี

สำหรับการกำหนดมาตรการในการฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ร่วมกับกระทรวงต่างๆ ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ กำหนดกรอบการปฏิบัติงาน อย่างรอบคอบและรัดกุมมีมาตรการรองรับไว้ทุกขั้นตอนเพื่อผลักดันให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ขณะนี้จังหวัดสำคัญๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก และรองของไทย เช่น ภูเก็ต เกาะสมุย เกาะพะงัน หมู่เกาะอ่างทอง พังงา กระบี่ สตูล ตรัง ระนอง สงขลา เมืองพญา ธารยอง เกาะช้าง เกาะกูด เชียงใหม่ เชียงราย หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ ได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อให้เกิดความตื่นตัวได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปสู่ประเทศที่เป็นตลาดหลักของไทย ดึงให้กลุ่มนักท่องเที่ยว ที่เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงๆ เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งปรากฏว่า เริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เป็นเป้าหมายได้มีการจองโรงแรมในประเทศเข้ามาบ้างแล้ว คาดว่าสถานการณ์ต่างๆ จะค่อยๆ กลับคืนสู่ภาวะปกติตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 นี้ มาตรการเปิดประเทศสร้างรายได้ของรัฐบาลนั้น ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเป็นที่น่าพอใจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเรือสำราญขนาดใหญ่ เรือยอร์ช กลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้สูงที่เดินทางเข้ามาในประเทศด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำได้ค่อยๆ ทอยเข้ามาทำนักในประเทศไทยแบบ LONGSTAY กันบ้างแล้ว

ทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประเมินไว้ว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจะเดินทางเข้ามาทำนักในประเทศไทย ในระหว่าง 5-6 ล้านคน ซึ่งจะทำให้ภาวะเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้น โดยสรุป. ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ออกมาตรการป้องกันอย่างรัดกุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซ้ำอีก จะทำให้แผนการเปิดประเทศสร้างรายได้เป็นไปได้ตามเป้าหมายในที่สุด เป็นที่น่ายินดีที่ว่า มาตรการต่างๆ นั้น รัฐบาลได้เดินหน้าไปสู่ความสำเร็จอย่างเป็นระบบมีการประสานงานกันเป็นอย่างดีระหว่างภาค รัฐบาลกับภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเชื่อว่าการเปิดประเทศสร้างรายได้ครั้งนี้จะนำไปสู่ผลตามเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการ นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประชาชนและประเทศชาติในที่สุด

'ธรรมนัส'ตรวจโครงการประตุระบายน้ำเขื่อนกัน

รมต.ธรรมนัส ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การสร้างโครงการประตุระบายน้ำเขื่อนกัน จังหวัดนครสวรรค์ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง และช่วยบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการสร้างโครงการประตุระบายน้ำเขื่อนกัน จังหวัดนครสวรรค์ ณ โครงการประตุระบายน้ำเขื่อนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ว่า โครงการประตุระบายน้ำเขื่อนกัน เป็นการก่อสร้างประตุระบายน้ำ และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น มีประตุระบายน้ำขนาด 7 ช่องพื้นที่รับประโยชน์ 10,000 ไร่ เพื่อสนับสนุนด้านการเกษตร ด้านอุปโภค-บริโภค และบรรเทาปัญหาอุทกภัย

จากการที่ลุ่มน้ำสะแกกรังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งการอุปโภค-บริโภค และการเพาะปลูกในเขตอ.แม่วงก์ อ.แม่เป็น อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ และอ.สว่างอารมณ์ อ.ทัพทัน อ.เมือง จ.อุทัยธานี รวมทั้งปัญหาน้ำท่วมตอนล่างและพื้นที่ลุ่มริมลำน้ำในเขตอ.ลาดยาว อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ และอ.ทัพทัน อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ทั้งนี้พื้นที่ประสบปัญหาส่วนใหญ่ จะอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำวังและสะแกกรังตอนล่าง เนื่องจากยังไม่มีที่เก็บกักน้ำ

เพียงพอในการเก็บกักน้ำหลากในฤดูฝน เพื่อนำมาใช้ในช่วงฤดูแล้ง และเหตุการณ์อุทกภัยที่จะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนอย่างมากเป็นประจำทุกปี และมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคตก่อให้เกิดความเสียหายมากและกว้างขวางในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอุทกภัยในปี 2554 และเหตุการณ์ภัยแล้ง 2558 สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เกษตรกรรม ชุมชนที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า จากโครงการประตุระบายน้ำเขื่อนกันนี้ จะทำให้เกิดผลประโยชน์ ทั้งทางด้านเกษตร เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิต ที่เกิดจากการมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชที่สร้างรายได้แก่ครัวเรือนในฤดูแล้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ประชาชนในพื้นที่จะมีน้ำอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ

หนุนเกษตรกรใช้ 'HandySense' ยกระดับการผลิตคุณภาพสินค้า

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าว “โครงการความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่” HandySense : Smart Farming Open Innovation ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร.ก.ส. และหน่วยงานพันธมิตร ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ คือ ระบบการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) โดยการสร้างต้นแบบแปลงเรียนรู้การบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 50 ศูนย์ พร้อมพัฒนาความรู้ทักษะในการบริหารจัดการให้แก่เกษตรกรต้นแบบ ใน ศพก. และเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อยกระดับเป็นวิทยากรเกษตรอัจฉริยะ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล

การบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะ แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของชุมชน โดยเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อยกระดับสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ และเกษตรแบบแม่นยำ (Precision Agriculture) รวมทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการเกษตร โดยมีจุดเน้นในด้านการเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากการมีข้อมูลทางการเกษตร ประกอบกับเทคโนโลยี และแบบจำลองต่างๆ ซึ่งจุดเน้นคือการให้เกษตรกรและหน่วยงานเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีและ applications ต่างๆ และเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้น” ปลัดเกษตรฯ กล่าว

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่

เกษตรกร ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมการเกษตรบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเกษตรที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม นำไปสู่การพัฒนาอาชีพการเกษตร และยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร 2) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเกษตรจากแหล่งต่างๆ ได้มากขึ้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและพัฒนาเข้าสู่การเกษตรสมัยใหม่ และ 3) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากการศึกษาวิจัยสำหรับถ่ายทอดสู่เกษตรกร และสะท้อนข้อมูลจากประสบการณ์ในงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำไปกำหนดโจทย์หรือประเด็นการศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเกษตรที่เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพ และความต้องการของเกษตรกร ซึ่งก่อนหน้านั้นได้ร่วมดำเนินการ ขยายผลงานวิจัยแบบบูรณาการร่วมกับ ดีแทค และ เนคเทค

มกอช.ตีวงเข้มเกษตรกรเข้าใจระบบ PGS พร้อมพัฒนาผู้ตรวจประเมินเบื้องต้น

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางด้านการมาตรฐาน มีหน้าที่ในการกำหนด ตรวจสอบรับรองควบคุม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรตั้งแต่วิถีนา จนถึงผู้บริโภค ด้วยนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามยุทธศาสตร์ชาติ มีความประสงค์ที่จะทำให้จำนวนเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ได้เข้าสู่ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 20 ต่อปี โดยการดำเนินการด้านการผลิต ตรวจสอบและรับรองสินค้าในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) นั้น จำเป็นต้องสร้างกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนา ให้มีความรู้ ความชำนาญ ในการตรวจสอบรับรองระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เพื่อ

ผลักดันให้สินค้าเกษตรของชุมชนได้รับการรับรองตามระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้น มกอช. โดยกองรับรองมาตรฐาน ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในของกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดนครนายก สระแก้ว จันทบุรี และระยอง (ตั้งเป้า 4 จังหวัด ให้ได้ 220 ราย จัดสัมมนาที่ จ.นครนายก ได้ 50 ราย สระแก้ว ได้ 90 ราย จันทบุรีและระยอง กำลังจะจัดสัมมนา) ซึ่งที่ผ่านมา มกอช. ได้ดำเนินโครงการยกระดับเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน (PGS) ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ลำปาง ขอนแก่น มหาสารคาม กำแพงเพชร และนครสวรรค์ ซึ่งมีเกษตรกรที่มีความสนใจในการทำเกษตรอินทรีย์แบบ

PGS มาร่วมโครงการ รวมจำนวน 393 ราย

“ทั้งนี้ มกอช. มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะสามารถนำความรู้ความเข้าใจ ไปใช้ในการดำเนินการตามระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคนที่สามารถเป็นผู้ตรวจประเมินเบื้องต้นได้ โดยตรวจทั้งในแปลงของกลุ่มตนเอง และแปลงของกลุ่มสมาชิกภายในจังหวัด ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อาหาร” เลขาธิการ มกอช. กล่าว.



'มนัญญา' ขับเคลื่อนกัญชาเมืองอุทัยพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่



น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ช่วย ศ.พิเศษ ดร.อลงกรณ์ วัณกี รองผวจ.อุทัยธานี ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามและเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกกัญชาและมอบแนวทางการขับเคลื่อนกัญชาใน จ.อุทัยธานี ก่อนร่วมจัดแต่งทรงพุ่มกัญชาให้สวยงาม ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยเกษตรปลอดภัย ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต ฟังสรุปแนวทางการขับเคลื่อนการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จ.อุทัยธานี พร้อมรับฟังความเป็นมาของการรวมกลุ่มการปลูก



กัญชา จ.อุทัยธานี จากนายชาติชาย วงศ์เฉลียว ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา จ.อุทัยธานี

น.ส.มนัญญา กล่าวว่า จ.อุทัยธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชน ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน จ.อุทัยธานี โดยการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวครอบคลุมครบทุกอำเภอ มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ 15 กลุ่ม ซึ่งจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก "กัญชา" จัดเป็นพืชทางเลือกชนิดใหม่ ที่จะพัฒนาและผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจของ จ.อุทัยธานี ได้ในอนาคต ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ



ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนนโยบาย กัญชา พืชเศรษฐกิจคุณภาพเพื่อ

สร้างความเข้มแข็ง เศรษฐกิจ

ฐานราก โดยมอบให้กรมวิชาการเกษตรเข้าไปดูแล สนับสนุนให้

เกษตรกรสามารถปลูกกัญชาได้ทุกครัวเรือน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้รับรองสายพันธุ์กัญชาพันธุ์แรกคือ "อิสระ 001" และพันธุ์ กัญชง 4 สายพันธุ์ เกษตรกรสามารถปลูกได้ เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมอบหมายให้ควบคุมการนำเข้าเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ตรงตามสายพันธุ์ ได้เมล็ดพันธุ์

ปลอดจากโรคและแมลง และเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานคุณภาพตามที่สากลกำหนด รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบการผลิตต้นกล้ากัญชาและกัญชงทุกขั้นตอน

เกษตรกรที่นำไปปลูกสามารถตรวจสอบที่นำไปได้ในทุกระบวนการ เพื่อให้ได้ผลผลิตกัญชาและกัญชงตามความต้องการ พร้อมทั้งให้กรมวิชาการเกษตรเร่งสำรวจรวบรวมสายพันธุ์กัญชา และกัญชงในประเทศไทย สนับสนุน ส่งเสริม และเร่งรัดการขึ้นทะเบียนพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อเป็น

ทรัพย์สินของประเทศ ตลอดจนมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: อังคาร 23 มีนาคม 2564

ปีที่: -

ฉบับที่: 26094

หน้า: 17(บน)

Col.Inch: 57.91

Ad Value: 121,611

PRValue (x3): 364,833

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'มณฑลอุดร' ขับเคลื่อนกัญชาเมืองอุทัยพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

จัดทำโครงการจัดตั้ง “ตลาดกลางกัญชาของสหกรณ์” เพื่อกำหนดราคาตลาดกลางสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย โดยต้องมีใบอนุญาตจาก

“วันนี้ได้รับฟังและร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้มอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ใน จ.อุทัยธานี โดยขอความร่วมมือให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างจริงจัง เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปฏิบัติการตามระเบียบและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการขับเคลื่อนและพัฒนา กัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการผลิตและการตลาดในจังหวัด ให้เป็นทางเลือกใหม่ที่ยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรต่อไป” รมช. มณฑลอุดร กล่าว.

หลังจากประสบผลสำเร็จในการสนับสนุน เป็นต้น ไม่จำเป็นจะต้องเป็นโครงการเพิ่มโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำยางข้น ประสิทธิภาพการผลิตน้ำยางข้นก็ได้ แต่จะในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ของสหกรณ์ ต้องมีแผนงานดำเนินและเป้าหมายที่ชัดเจน เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด นายประพันธ์

อย่างไรก็ตามภายหลังโครงการที่กลุ่มบุคคลเกียรติประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยว่า ขณะนี้ได้เร่งขยายผลโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ไปยังกลุ่มสหกรณ์อื่นๆ ปัจจุบันมีกลุ่มสหกรณ์อื่น ๆ เสนอเข้าร่วมโครงการ 8 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มสหกรณ์จากจังหวัดพะเยา บึงกาฬบุรีรัมย์ ตราด สุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา และสตูล ทั้งนี้ โครงการส่งเสริม

การทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่สหกรณ์ จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเขตละไม่เกินปีละ 100 ล้านบาท ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 1 เขต ที่จังหวัดตราด โดยคณะกรรมการ กยท. ได้อนุมัติเงินอุดหนุน 30.84 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 6 เขตจะพยายามเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในปี 2564

ประธานกรรมการ กยท. กล่าวต่ออีกว่า สำหรับเงื่อนไขสำคัญในการพิจารณาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน จะต้องเป็นโครงการที่สร้างผลประโยชน์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรชาวสวนยางที่อยู่ในบริเวณที่สหกรณ์ตั้งอยู่ เช่น สามารถซื้อน้ำยางในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดและไม่ต่ำกว่าราคากลางของประเทศไทย



สหกรณ์ผ่านการพิจารณา และได้รับงบประมาณสนับสนุนแล้ว จะต้องดำเนินโครงการตามแผนงานที่วางไว้การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ และ กยท.ก็จะตรวจสอบให้ตรงตามระเบียบที่กำหนดไว้อีกด้วย นอกจากนี้ กยท.ได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกยท.ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบกลางในกรอบวงเงินกว่า 754.57

กยท.ฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิดอัดงบเดินหน้าอย่างปลงใหญ่





ล้านบาทเพื่อเข้าร่วมดำเนิน
โครงการยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และ

เชื่อมโยงตลาดในส่วนของยางพาราของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้กับชาวสวนยางพารา ตลอดจนยก
ระดับการผลิตไปสู่เกษตรสมัยใหม่ ที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“ขณะนี้ได้ดำเนินการสำรวจสวนยางแปลง
ใหญ่ เพื่อเข้าร่วมโครงการแล้วมีทั้งหมด 169
แปลง จากที่ กยท. ดูแล 299 แปลง จากนั้น
จะเสนอโครงการให้คณะกรรมการระดับอำเภอ
เห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด
เพื่ออนุมัติในลำดับต่อไปพร้อมทั้งบันทึกข้อมูล
เพื่อขอรับงบประมาณจากสำนักงบประมาณ
คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มีนาคม 2564” นายประพันธ์ กล่าว.

หลังจากประสบผลสำเร็จในการสนับสนุน เป็นต้น ไม่จำเป็นจะต้องเป็นโครงการเพิ่มโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำยางข้น ประสิทธิภาพการผลิตน้ำยางข้นก็ได้ แต่จะในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ของสหกรณ์ ต้องมีแผนงานดำเนินและเป้าหมายที่ชัดเจน เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด นายประพันธ์

บุญเกียรติประธานกรรมการ ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยว่า ขณะนี้ได้เร่งขยายผลโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ไปยังกลุ่มสหกรณ์อื่นๆ ปัจจุบันมีกลุ่มสหกรณ์อื่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 8 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มสหกรณ์จากจังหวัดพะเยา บึงกาฬ นบุรีรัมย์ ตราด สุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา และสตูล ทั้งนี้ โครงการส่งเสริม

การทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่สหกรณ์ จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเฉลี่ยไม่เกินปีละ 100 ล้านบาท ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 1 เขต ที่จังหวัดตราด โดยคณะกรรมการ กยท. ได้อนุมัติเงินอุดหนุน 30.84 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 6 เขตจะพยายามเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในปี 2564

ประธานกรรมการ กยท. กล่าวต่ออีกว่า สำหรับเงื่อนไขสำคัญในการพิจารณาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน จะต้องเป็นโครงการที่สร้างผลประโยชน์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรชาวสวนยางที่อยู่ในบริเวณที่สหกรณ์ตั้งอยู่ เช่น สามารถซื้อน้ำยางในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดและไม่ต่ำกว่าราคากลางของประเทศไทย



สหกรณ์ผ่านการพิจารณา และได้รับงบประมาณสนับสนุนแล้ว จะต้องดำเนินโครงการตามแผนงานที่วางไว้การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ และ กยท.ก็จะตรวจสอบให้ตรงตามระเบียบที่กำหนดไว้อีกด้วย นอกจากนี้ กยท.ได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกยท.ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบกลางในกรอบวงเงินกว่า 754.57

กยท.ฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด อัดงบเดินหน้าอย่างปลงใหญ่





ล้านบาทเพื่อเข้าร่วมดำเนิน
โครงการยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และ

เชื่อมโยงตลาดในส่วนของยางพาราของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้กับชาวสวนยางพารา ตลอดจนยก
ระดับการผลิตไปสู่เกษตรสมัยใหม่ ที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“ขณะนี้ได้ดำเนินการสำรวจสวนยางแปลง
ใหญ่ เพื่อเข้าร่วมโครงการแล้วมีทั้งหมด 169
แปลง จากที่ กยท. ดูแล 299 แปลง จากนั้น
จะเสนอโครงการให้คณะกรรมการระดับอำเภอ
เห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด
เพื่ออนุมัติในลำดับต่อไปพร้อมทั้งบันทึกข้อมูล
เพื่อขอรับงบประมาณจากสำนักงบประมาณ
คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มีนาคม 2564” นายประพันธ์ กล่าว.

จัดแผนรับมือภัยพิบัติด้านเกษตรหน้าฝน

นายสำราญ สารบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตรครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากการคาดการณ์สถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2564 คาดว่าฝนจะเริ่มตกเร็วขึ้นกว่าปกติ ช่วงกลางเดือนเมษายน - พฤษภาคม ก่อนวันช่วงเดือนมิถุนายน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติช่วงฤดูฝนจะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ จึงเตรียมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านเกษตร ช่วงฤดูฝน ปี 2564 โดยขอความร่วมมือให้กรมชลประทานทำแผนจัดสรรน้ำช่วงฤดูฝน และร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินทำแผนคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย นอกจากนี้ ยังมอบหมายกรมการข้าว

กรมชลประทาน และกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกันวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปีการผลิต 2564 ตลอดจนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันวางแผนป้องกันและเผชิญเหตุอุทกภัยด้านการเกษตรในเรื่องของการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ ตลอดจนการฟื้นฟูและดูแลหลังเกิดภัย โดยการเตรียม

การจัดทำแผนดังกล่าว สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางดำเนินงานของหน่วยงานราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตร และเตรียมการให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สำหรับแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของประเทศในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค. 2564) มีน้ำใช้การ 16,065 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น ภาคเหนือมีปริมาณน้ำใช้การ 3,459 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณน้ำใช้การ 3,700 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันตก มีปริมาณน้ำใช้การ 3,119 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคกลางมีปริมาณน้ำใช้การ 625 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออกมีปริมาณน้ำใช้การ 1,037 ล้านลูกบาศก์เมตร และภาคใต้มีปริมาณน้ำใช้การ 4,125 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในภาพรวมถือว่าการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนบริหารจัดการน้ำ



การเมือง > ข่าวการเมือง

ผู้ช่วยฯ บิ๊กป้อม ถอนตัวทีม "แก้ปัญหบบางกลอย" ปมทำชาวบ้านไม่พอใจจากคำพูด

วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 19:24 น.



ประสาน ถอนตัวจากการแก้ปัญหาบางกลอย ให้ ร.อ.ธรรมนัส-หลังทำชาวบ้านขุ่นเคืองใจปมพูดในพื้นที่ บอกเสียใจคำพูดถูกตีความผิด

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรองประธานอนุกรรมการฯ ขปส. เปิดเผยว่า ได้ถอนตัวจากการแก้ปัญหาของชาวบางกลอยแล้ว โดยจะให้เป็นเรื่องของคณะกรรมการชุดของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรฯ ที่นายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง

นายประสาน เปิดเผยว่า ตนเสียใจที่คำพูดของตนถูกตีความและเข้าใจผิดว่าเป็นการข่มขู่หรือไม่เหมาะสม ทั้งนี้ด้วยเป็นคนที่มีน้ำเสียงพูดจริงจังและมีความตั้งใจจริงที่จะเร่งแก้ปัญหาให้ชาวบางกลอย จึงได้ลงพื้นที่ไปด้วยตนเองอย่างเร่งด่วน (เมื่อวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา) แม้ว่าการขึ้นเฮลิคอปเตอร์เข้าพื้นที่ใจแผ่นดินจะเสี่ยง เพราะพื้นที่เป็นหุบเขาที่เคยเกิดเครื่องบินตกมาแล้ว 3 ลำ แต่ตนอยากจะไปดูด้วยตาตนเองเพื่อให้เห็นแล้วจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุด ที่มีนักบินในพื้นที่อุทยานฯ มาบินให้

ทั้งนี้ ก่อนที่ตนจะถอนตัว ได้ประสานให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีทหารพัฒนาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าไปสร้างทางสร้างถนนให้ตามที่ชาวบ้านร้องขอแล้ว ซึ่งคาดว่าทหารพัฒนาจะเข้าพื้นที่ในเร็ววันนี้

สำหรับการถอนตัวของนายประสาน จากการแก้ปัญหาของชาวบางกลอยนี้ เกิดขึ้นหลังจากกลุ่ม #ภาคีสaveบางกลอย ได้ออกแถลงการณ์ให้รัฐบาลเปลี่ยนตัวนายประสาน ออกจากคณะกรรมการแก้ปัญหา นี้พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาแสดงความรับผิดชอบ สืบเนื่องจากไม่พอใจโดยอ้างว่าการที่คณะได้เดินทางลงไปเมื่อวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา มีการใช้คำพูดที่สร้างความไม่สบายใจแก่ชาวบ้านจนถูกมองว่าไม่มีลักษณะของการเป็นนักเจรจาที่ดี ไม่มียึดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้ง และอาจจะสร้างความขัดแย้งและความขุ่นเคืองใจให้ชาวบ้านมากกว่ารับฟังเพื่อนำไปสู่ทางออกของปัญหา

ภาพ : Wassana Nanuam